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การประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย คร้ังที่ 55  
 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปีสภาผูว่้าการ
ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในฐานะผูว่้าการของประเทศไทยใน ADB ในระหว่างวนัที่ 
29 – 30 กนัยายน 2565 ณ ส านกังานใหญ่ ADB ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และไดเ้ปิดเผยผลการประชุม ดงัน้ี  

1. การประชุม Business Session ในวนัที่ 29 กันยายน 2565 เป็นการรับฟังรายงานผลการด าเนินงานของ 
ADB ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกบัผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากน้ี ผู ้ว่าการ ADB ของประเทศสมาชิกได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวนโยบายการด าเนินงานของ ADB ภายใตแ้นวคิด “Positioning Climate Resilient Green 
Economy for the Post COVID-19 World” ซ่ึงได้มีการเรียกร้องให้ ADB ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โดยเฉพาะ
ประเทศก าลงัพฒันาเพ่ือสนบัสนุนการฟ้ืนตวัจากผลกระทบของ COVID-19 ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และภาวะเงินเฟ้อ 
รวมทั้งให้ ADB สนับสนุนประเทศสมาชิกในการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ในโอกาสน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงว่าประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกบัการด าเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาที่ย ัง่ยืน โดยได้ก าหนดให้การพฒันา
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจ
สู่การพฒันาที่ย ัง่ยืนเป็นวาระแห่งชาติเพ่ือส่งเสริมการเกษตรยัง่ยืน พลงังานสะอาด การบริโภคและการผลิตที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้ความส าคญักบัการเงินเพ่ือความยัง่ยืน อาทิ การออกพนัธบตัรเพ่ือความยัง่ยืน และการ
พฒันากลไกการเงินและการลงทุนเพ่ือบรรลุเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

อน่ึง ในวนัที่ 29 กนัยายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัยงัไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา หัวขอ้ “Pathways 
to Sustainable Green Growth in the Time of COVID-19” เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการด าเนินการนโยบายการ
ส่งเสริมการเติบโตสีเขียวอยา่งยัง่ยืน 

2. การประชุม Plenary Session ในวนัที่ 30 กนัยายน 2565 ภายใตหั้วขอ้ “Threats to Food Security in Asia 
and the Pacific and ADB’s Response” เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกบัประเด็นความมัน่คงดา้นอาหารซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากความไม่สงบในยูเครน และราคาวตัถุดิบที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลงัให้ความเห็นต่อที่
ประชุมว่า ประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ยงัไม่ฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงท าให้มีภาระทางการคลงั
ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ADB จึงควรมีการก าหนดแนวนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกในการรับมือกบัปัญหาความมัน่คงทางอาหาร ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดเ้สนอแนะให้ 
ADB วิเคราะห์สมดุลของอุปทานกบัอุปสงคข์องผลผลิตอาหาร (Balance Sheet) ของประเทศสมาชิกเพื่อทราบขอ้มูล
สภาพปัญหาที่แทจ้ริง 
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นอกจากน้ี ในห้วงการประชุมประจ าปีสภาผูว่้าการ ADB รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดม้ีโอกาสหารือ
ทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูบ้ริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สหพนัธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน อีกดว้ย  

ทั้งน้ี การประชุมประจ าปีสภาผูว่้าการ ADB คร้ังต่อไป มีก าหนดจดัขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 ณ เมืองอิน
ชอน สาธารณรัฐเกาหลี  
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